



ศูนย์โควิดฯ มท.

## โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ ๕๖๖๗

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์) เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๔๔๗๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนพิจารณาใช้รูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลสงกรานต์หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางกลับมาทำงาน แต่ให้พิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการ Work Form Home ต้องไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน

๒. ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบ และระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค อาทิ การเน้นมาตรการ D-M-H-T-T-A และการจำกัดจำนวนผู้โดยสารมิให้แออัด การทำความสะอาดยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการงดให้บริการอาหาร และห้ามรับประทานอาหารในยานพาหนะทุกประเภท

๓. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ให้เปิดกิจการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับร้านหรือสถานที่ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น.

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร







	๔.๘. ให้ ศบค.มท. และ กทม. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดกิจการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชม. ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น.	ศบค.มท./ กทม.	
๕.	ให้ ศบค.มท. กำชับ ผวจ.สระแก้ว ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากประเทศกัมพูชามีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ	ศบค.มท.	
๖.	ให้ ศปก.สธ. พิจารณาให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) ซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์การบิน มาสนับสนุนการดำเนินการใน ASQ เพื่อปรับเปลี่ยนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ ASQ ต่างๆ มาประจำในโรงพยาบาลสนามแทน รวมทั้งให้พิจารณาจัดสรรพยาบาลที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย มาสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวร่วมด้วย	ศปก.สธ.	
๗.	ให้ ศบค.มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกำหนดมาตรการคุมไว้สังเกตอาการสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงแทนมาตรการกักกันตัวโดยให้ใช้กลไกของ อสม. ในการกำกับและติดตาม รวมถึงให้บุคคลดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเอง ตลอดจน ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด	ศบค.มท./ ศปก.สธ.	
๘.	ให้ กต. ร่วมกับ กท. กำกับดูแลจำนวน SQ ให้เพียงพอสำหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการปรับ SQ บางส่วนไปเป็น Hospitel	กต./ กท.	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔